

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 20)

การเมือง

ชาวอิหร่านจำนวนมากเข้าร่วมในการเดินขบวนวันครบรอบชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม

ชาวอิหร่านหลายล้านคนเข้าร่วมเดินขบวนทั่วประเทศในวันครบรอบ 44 ปีแห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้รับชัยชนะเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ภายใต้การนำของอิหม่าม โคมัยนี (รฎ.) และเป็นการยุติอิทธิพลของประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอเมริกาในอิหร่าน

การเดินขบวนแห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามจัดขึ้นใน 1,400 เมืองและ 38,000 หมู่บ้านในอิหร่าน โดยมีนักข่าวชาวอิหร่านมากกว่า 6,500 คน และนักข่าว ช่างภาพ และช่างวิดีโอของสื่อต่างประเทศประมาณ 200 คนในพำนักในกรุงเตหะรานเข้าร่วมรายงานข่าวด้วย

ประชาชนชาวอิหร่านที่เข้าร่วมในพิธีนี้โดยมีการชูธงชาติของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, รูปภาพของท่านอิหม่าม โคมัยนี (รฎ.), รูปภาพผู้นำการปฏิวัติคนปัจจุบัน และนายพลสุไลมานี พร้อมทั้งกล่าวสโลแกนต่อต้านอเมริกาและอิสราเอล

ฯพณฯ ระเบียบชิ ประธานาธิบดีของอิหร่านซึ่งเป็นประธานในพิธี ณ กรุงเตหะราน ถือว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดของการปกครองแบบเผด็จการและการพึ่งพาชาติอื่น เป็นวันแห่งการเริ่มต้นของเอกราช เสรีภาพและวันแห่งการบรรลุเจตจำนงของประเทศที่ยิ่งใหญ่ของอิหร่าน โดยกล่าวว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่อง การเป็นศัตรู ผู้หญิง เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน แต่มันพยายามที่จะทำลายเอกราช เสรีภาพ และชีวิตที่สงบสุขของประชาชนอิหร่าน

พิธีเฉลิมฉลองวันชาติอิหร่านจัดขึ้นที่สถานทูตอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทย, บรรดาเอกอัครราชทูตและนักการทูตที่มีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ, ผู้แทนมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชน ผู้บริหารจากองค์กรด้านเศรษฐกิจและบริษัทต่างๆ และชาวอิหร่านที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นพิธีด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอิหร่าน ซีเรีย และตุรกี ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ฯพณฯ โนบักดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย กล่าวในสุนทรพจน์ว่า ชัยชนะของการปฏิวัติ อิสลามแห่งอิหร่านนั้นถือว่าเป็นจุดหักเหในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอิหร่าน ซึ่งนำไปสู่เอกราชและการปลดปล่อยอิหร่านจากอิทธิพลของเหล่ามหาอำนาจ

ฯพณฯ โนบักดี ประกาศว่า แม้จะมีการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างโหดร้าย แต่ประเทศนี้ก็ยังคงมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆของโลก อาทิเช่น อันดับ 6 ในด้านนาโนเทคโนโลยี, อันดับ 5 ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, อันดับ 5 ในอุตสาหกรรมโดรน และอันดับ 9 ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิหร่านได้แสดงความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติผู้รักสันติภาพอย่างอิหร่านและไทย ซึ่งเป็นมิตรและไมตรีที่ค้ำมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 400 ปี จะได้รับการพัฒนาในทุกๆ มิติ

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางเยือนละตินอเมริกา

ฯพณฯ ฮุเซน อะมีร์ อับดุลลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระหว่างการเยือนละตินอเมริกาได้เข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทนิการากัว, เวเนซุเอลา และคิวบา

ในประเทศนิการากัว ฯพณฯ อะมีร์ อับดุลลอฮียอน ซึ่งให้เห็นถึงมุมมองและความร่วมมือนานาประการระหว่างทั้งสองประเทศ และเน้นว่า ไม่นานมานี้เราได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือระยะยาวระหว่างทั้งสองประเทศในกรุงเตหะราน และระหว่างการเดินทางในครั้งนี้เรากำลังหารือวิธิดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนั้นๆ

รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้จัดการประชุมหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเวเนซุเอลา โดยได้ชี้ถึงการลงนามในเอกสารความร่วมมือที่ครอบคลุมถึงจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี และถือว่าการดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ

ในการพบปะกับประธานาธิบดีคิวบา รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำถึงเจตจำนงของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือ โดยอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ท่านยังชื่นชมความร่วมมือของคิวบาในการผลิตวัคซีนในอิหร่าน

ในการนี้ ประธานาธิบดีคิวบาได้กล่าวชื่นชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอิหร่าน ยกย่องความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอิหร่าน แม้จะอยู่ภายใต้การคว่ำบาตร และเน้นย้ำถึงความสนใจของคิวบาในการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้น

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวในการเดินทางของครั้งนี้ว่า การพบปะทั้งหมดนี้ ได้เน้นย้ำถึงความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศอิสระ และยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันตกและละตินอเมริกา ภายใต้กรอบของหลักคำสอนด้านนโยบายต่างประเทศที่สมดุลของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ในการให้ความสำคัญกับ

ละตินอเมริกา ซึ่งเป็นมิตรสหายและพันธมิตรของเราในแถบซีกโลกนี้ เรามุ่งมั่นเพื่อเอกราชทางการเมืองและระบบพหุภาคี และเอกอัครราชทูตของเราที่ดำเนินความสัมพันธ์ไปในทิศทางนี้อย่างแข็งขัน

เศรษฐกิจ

อิหร่านได้เริ่มเตรียมการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศญี่ปุ่น

อิหร่านกำลังวางแผนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังญี่ปุ่นท่ามกลางความพยายามที่จะเพิ่มสถานะของบริษัทอิหร่านในตลาดอาหารเกษตรระหว่างประเทศ

กระทรวงการเกษตรของอิหร่านได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆ เริ่มเตรียมการสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกรวมประเทศอิหร่านมีรายชื่อที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายนม โดยหนังสือที่ส่งถึงหัวหน้าสมาคมอุตสาหกรรมนมของอิหร่านได้แสดงให้เห็นว่า กระทรวงฯ จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่วางแผนจะจัดหาผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งนมผงส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น

อิหร่านได้สังเกตเห็นการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในสภาพดินฟ้าอากาศที่ดื่มนั้นส่งผลต่อการได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และรัฐบาลยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ ในความพยายามที่จะเพิ่มรายได้ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำมันดิบ

ขณะนี้การส่งออกอาหารเกษตรของอิหร่านได้ขยายการครอบคลุมตลาดนอกประเทศ รวมถึงประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินค้าคุณภาพสูงในราคาขอมเยาของอิหร่านได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

กระทรวงการเกษตรของอิหร่านเพิ่งประกาศว่าจะมีน้ำผึ้งประมาณ 2,000 เมตริกตันส่งออกไปยังจีนในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกับทางการเงิน ทั้งนี้ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการนั้น ประเทศอิหร่านได้กลายเป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งรายใหญ่อันดับสามในโลก รองจากจีนและตุรกี โดยประเทศอิหร่านมีอาณานิคมผึ้งประมาณ 11 ล้านรัง ในฟาร์มผึ้งกว่า 100,000 แห่ง

อิหร่านติด 10 อันดับแรกของโลกในบรรดาผู้ผลิตเหล็ก

ตามสถิติของสมาคมเหล็กโลก สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของโลกในปี 2022 โดยมี "การเติบโตของการผลิต" ร้อยละ 8 ของเหล็ก

ตามรายงานของสมาคมเหล็กโลก การผลิตเหล็กของอิหร่านสูงถึง 30,600,000 ตันในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2021

ในปี ค.ศ. 2022 ประเทศผู้ผลิตเหล็กมีการผลิตประมาณ 1.9 พันล้านตัน ซึ่งบ่งชี้ว่า ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2021

เนื่องจากสงครามในยูเครนและการคว่ำบาตรด้านพลังงานของรัสเซียต่อประเทศในยุโรป การผลิตเหล็กของประเทศเหล่านี้ เช่น ฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ ลดลงร้อยละ 13, ร้อยละ 19 และร้อยละ 15 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2021

ประเทศจีนครองการผลิตเหล็ก ซึ่งมากกว่า 1,000 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 53 ของการผลิตเหล็กทั้งหมดของโลกในปีที่แล้ว

อิหร่านอยู่ในอันดับที่ 10 ในการผลิตเหล็กของโลกในปี ค.ศ. 2022 โดยผลิตได้ถึง 30,600,000 ตัน ทั้งนี้ เติหะรานวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กเป็น 55 ล้านตันในอีกสามปีข้างหน้า

ปัจจุบันอิหร่านส่งออกเหล็กที่ผลิตได้ประมาณ 7 ล้านตันต่อปี ในขณะที่เมื่อ 10 ปีก่อน อิหร่านนำเข้าเหล็กมากกว่าสามล้านตัน

ข่าวสารอื่นๆ

ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้อภัยโทษกับนักโทษจำนวนมากที่ถูกจับในเหตุจลาจลในอิหร่าน

ฯพณฯ อยาตุลเลาะห์ ไชยิด อาลี คาเมเนอี ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ให้อภัยโทษหรือเปลี่ยนโทษของนักโทษชาวอิหร่านจำนวนมากที่ถูกจับกุมในช่วงเวลาที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเหตุการณ์จลาจลในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุดได้ตกลงตามคำร้องขอของหัวหน้าตุลาการของอิหร่านในการให้อภัยโทษหรือลดโทษกับผู้ต้องขังบางคน

ฯพณฯ อยาตุลเลาะห์ ไชยิด อาลี คาเมเนอี ได้ให้ความเห็นชอบในโอกาสครบรอบ 44 ปี อันรุ่งโรจน์ในชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งเป็นการยุติการปกครองของปาห์ลาวีในปี พ.ศ. 2522 ที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกา และเป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดของท่านอิหม่ามอาลี (อ.) ซึ่งเป็นอิหม่ามท่านแรกของชาวชีอะฮ์

นักโทษที่ได้รับการผ่อนผันนั้นคือ นักโทษที่ได้รับคำตัดสินร่วมกันจากศาลทั่วไป, ศาลปฏิวัติอิสลาม, องค์การตุลาการ, กองทัพ และองค์กรลงโทษตามดุลยพินิจของรัฐ ที่ซึ่งคำขอนิรโทษกรรมอย่างเป็นทางการนี้ได้รับการอนุมัติตามการปฏิบัติตามวรรค 11 ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 110 ซึ่งให้สิทธิผู้นำสูงสุดในการอภัยโทษหรือลดหย่อนโทษของผู้ต้องขังตามคำแนะนำของหัวหน้าศาลยุติธรรม

ท่านผู้นำสูงสุดได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าวเป็นประจำเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองทางศาสนา

อิหร่านส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรเคียและซีเรีย

หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในตุรเคียและซีเรีย อิหร่านได้ส่งความช่วยเหลือด้านอาหาร สุขภาพอนามัย ยาและเวชภัณฑ์ไปยังสองประเทศนี้

สมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งอิหร่านได้ส่งทีม 6 ทีมไปยังประเทศนี้ ประกอบด้วยทีมการค้นหา, กู้ภัย และกู้ชีพ, การรักษาฉุกเฉิน และทีมจัดการประสานงานปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในตุรเคีย

นอกจากนี้ เครื่องบินบรรทุกสินค้าของอิหร่านลำหนึ่งได้บรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน 8 ตัน ส่งไปยังตุรเคีย ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งของทางการแพทย์และเวชภัณฑ์, เต็นท์ และอาหาร ขบวนการกู้ภัย และทีมกู้ภัย กู้ชีพและการรักษาฉุกเฉิน 50 คน พร้อมกับอุปกรณ์ด้านสุขภาพอนามัยถูกส่งไปยังตุรเคีย

อิหร่านได้ส่งเครื่องบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย ยาและเวชภัณฑ์ และอาหาร มาถึงสนามบินดามัสกัสของซีเรียแล้ว ๔๗๗๕ เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำซีเรียระบุว่า ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกส่งไปยังประเทศนี้อีกอย่างแน่นอน

๔๗๗๕ ระบุชี้ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ในการสนทนาทางโทรศัพท์และการส่งสาส์น ท่านได้แสดงความเสียใจต่อประธานาธิบดีและประชาชนของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สะเทือนขวัญในตุรเคียและซีเรีย และเน้นย้ำถึงความพร้อมของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างทันที่

๔๗๗๕ ดร. ฮุเซน อะมีร์อับลอลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับทางตุรเคียและซีเรีย และได้แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศ และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เกิดแผ่นดินไหวขึ้น 2 ครั้ง ขนาด 7.8 และ 7.6 ริกเตอร์ ทางภาคใต้ของตุรเคียและภาคเหนือของซีเรีย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหว ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและอีกหลายคนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน



ชาวอิหร่านจำนวนมากเข้าร่วมในการเดินขบวนวันครบรอบชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566





การจัดงานเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ
คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh